

## **KẾ HOẠCH**

**Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi tỉnh Đắk Nông trong tình hình mới**

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi tỉnh Đắk Nông trong tình hình mới; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

#### **1. Mục đích**

Quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sâu rộng, nghiêm túc, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường vai trò trách nhiệm của các cấp, ủy đảng, chính quyền, các Sở, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cán bộ đảng viên, Nhân dân, gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người cao tuổi trong các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Xác định rõ công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì, nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức.

#### **2. Yêu cầu**

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên các nội dung của Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, từng tổ chức.

Chú trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.



## II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vị trí, vai trò của người cao tuổi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong các hoạt động chăm sóc và phát huy vị trí, vai trò của người cao tuổi. Chú trọng tuyên truyền cho thế hệ trẻ biết ơn, kính trọng và chăm sóc người cao tuổi; coi công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là nghĩa vụ của từng gia đình; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động và đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức, loại hình chăm sóc người cao tuổi phù hợp với khả năng và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, Hội Người cao tuổi, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại các địa phương và các cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

3. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 59-CT/TW, ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư về chăm sóc người cao tuổi; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ hoạt động cho Hội người cao tuổi Việt Nam; Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009; Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi giai đoạn 2021-2023 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác người cao tuổi và Hội người cao tuổi. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ trợ giúp người cao tuổi theo đúng quy định của Luật Người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại các địa phương; phấn đấu các huyện, thành phố và 98% các xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn có Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô hình khác nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

4. Quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, vật chất cho Hội người cao tuổi các cấp hoạt động có hiệu quả; xem người cao tuổi là nguồn lực của xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực tham gia chăm sóc người cao tuổi, nhất là người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa. Tích cực tổ chức các phong trào, hoạt động thiết chế để chăm sóc, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người cao tuổi nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, sức lực trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

5. Phát huy vai trò người cao tuổi trong tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Người cao tuổi cần nêu gương tốt



trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức và chấp hành pháp luật, giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức của Hội người cao tuổi theo phương châm “Tuổi cao, gương sáng, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp”. Đề cao trách nhiệm và sự chủ động của Tổ chức Hội người cao tuổi trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động trong người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi. Tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm các mô hình hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương, tiến tới xây dựng Trung tâm Dưỡng lão chăm sóc người cao tuổi.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội**

Với vai trò Thường trực Ban công tác Người cao tuổi tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện Luật Người cao tuổi.

Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển các dịch vụ công tác xã hội, hỗ trợ người cao tuổi sinh sống tại gia đình, cộng đồng và tăng cường công tác an sinh xã hội đối với người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Rà soát, nắm tình hình người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đề xuất biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và triển khai các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác người cao tuổi tại UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa.

#### **2. Hội Người cao tuổi tỉnh**

Cơ quan Thường trực chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền các chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi.

Hướng dẫn xây dựng, phát triển Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi ở cơ sở.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cấp hội các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi.

Đôn đốc, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả với UBND tỉnh và Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam.

**3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và tuyên truyền, phổ**

biển Chỉ thị cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào chăm lo, giúp đỡ người cao tuổi; lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc chăm lo đời sống người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò trong việc huy động, tập hợp các tổ chức Hội người cao tuổi và các cá nhân tiêu biểu tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động Nhân dân theo sáng kiến của tổ chức mình.

#### **4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với người cao tuổi; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ ở các cấp hội cơ sở; tổ chức một số giải thể thao cho người trung, cao tuổi.

#### **5. Sở Y tế**

Chủ trì thực hiện Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 tỉnh Đắk Nông.

Hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại cơ sở theo quy định.

Chỉ đạo, hướng dẫn việc khám, tư vấn, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi theo đúng quy định. Phổ biến kiến thức về tập luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật cho người cao tuổi.

#### **6. Sở Nội vụ**

Hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh việc thành lập, hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương.

#### **7. Sở Thông tin và Truyền thông**

Định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh triển khai công tác tuyên truyền về thi hành Luật Người cao tuổi, công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền về trợ giúp pháp lý, phát huy vai trò người cao tuổi.

#### **8. Sở Tài chính**

Bảo đảm kinh phí thực hiện Luật, các chính sách, chương trình, đề án đối với công tác người cao tuổi theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

#### **9. Hội Chữ thập đỏ tỉnh**

Phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh vận động nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi nghèo; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người cao tuổi; mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi không nằm trong danh mục đối tượng được Nhà nước hỗ trợ.



## 10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa

Chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, bố trí ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, Đảng, chính quyền về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.

Thực hiện đầy đủ các chính sách về người cao tuổi theo quy định; lồng ghép thực hiện Luật Người cao tuổi với Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030; Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030; Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

Có giải pháp huy động nguồn lực để hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ Bảo hiểm y tế; huy động khối doanh nghiệp, khu vực tư nhân tham gia công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi.

### IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các Sở, Ban, ngành và địa phương báo cáo định kỳ 6 tháng vào ngày 20/6, báo cáo năm vào ngày 20/12 hàng năm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU, ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi tỉnh Đắk Nông trong tình hình mới. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Thủ trưởng đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa triển khai thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- UBQG Người cao tuổi Việt Nam;
- TW Hội NCT Việt Nam;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Hội Người cao tuổi tỉnh;
- Các Sở, ngành: LĐ-TB&XH, KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, VH-TT&DL, Y tế, Thông tin và TT, Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
- Các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa;
- Lưu: VT, KGVX (T).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Trọng Yên**